

**MÙ CANG CHẢI:****Trường, lớp đã đông vui trở lại**

Là huyện vùng cao, Mùa Càng Chải có phần lớn dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, cư trú trên các bản cách xa trung tâm, còn nhiều phong tục tập quán sinh hoạt khác nhau nên ít nhiều ảnh hưởng tới việc trở lại trường của học sinh sau mỗi kỳ nghỉ dài ngày. Bởi vậy, công tác huy động học sinh trở lại trường học sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn theo đúng lịch đã được ngành giáo dục huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng quan tâm.

Qua 3 ngày trở lại học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tính đến ngày 22/2, huyện Mùa Càng Chải đã có 21.415 trên tổng số 21.598 học sinh trở lại trường học tập, đạt tỷ lệ 99,2%. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mùa Càng Chải cho biết: "Mặc dù ngành giáo dục huyện đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhất là cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trước, trong và sau tết chú trọng quan tâm bảo ban cũng như đưa con em trở lại trường học, nhưng do ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách



**Thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Chế Cu Nha trong giờ Tin học.**

quan và chủ quan nên vẫn còn một số em chưa đến trường học tập theo đúng lịch chung của tỉnh. Tính đến 10h, ngày 22/2, sau 3 ngày trở lại học tập bình thường, toàn huyện có trên 21.400 học sinh đã đến trường, đạt 99,2%; trong đó: cấp mầm non có 5.762/ 5.782 em đã đi học, đạt 99,7%; cấp tiểu học có 9.106/ 9.145 em, đạt 99,6%; cấp THCS có 6.547/ 6.771, đạt 98,1%. Trước thực trạng đó, phòng đã chỉ đạo các trường chủ

động phối hợp với địa phương, thôn, bản và phụ huynh để nắm tình hình những em chưa đến trường để đưa các em sớm trở lại trường học cho đảm bảo". Theo số liệu báo cáo của ngành giáo dục huyện, đến ngày 22/2, toàn huyện có 14/46 đơn vị trường có số học sinh đến lớp, đạt 100%; còn một số trường đạt tỷ lệ còn thấp, điển hình như: cấp mầm non có Trường Mầm non Hoa Lan, đạt 98,3%; cấp tiểu học có Trường Phổ thông Dân tộc bán

trú TH&THCS Chế Cu Nha đạt 99%; cấp THCS có Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lý Tự Trọng đạt 95,7%, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Cao Phạ đạt 97,7%, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lao Chải đạt 97,1%, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Đế Xu Phình đạt 97,9%... Đối với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tà Ghênh, đến ngày 22/2 đã có 529/532 học sinh đến trường, đạt 99,4%, còn vắng 3 em đều ở bản Lũng Cúng. Ông Chang A Cở - Trưởng bản Lũng Cúng chia sẻ: "Do là bản cách xa trường, giao thông đi lại khó khăn, 100% là đồng bào Mông, đời sống kinh tế khó khăn, nhiều hộ tình độ, nhận thức còn có những hạn chế nhất định; một số hộ cả gia đình không có người biết đi xe máy... nên ngoài việc lo là chưa quan tâm nhiều đến việc học tập của con em nên còn một số ít cháu chưa đi học đúng lịch sau nghỉ tết. Ban Công tác Mặt trận của bản đã đến từng nhà vận động phụ huynh nên ngày 23/2 các cháu đã đi học đầy đủ, đảm bảo đạt 100% học sinh đến trường học tập sau kỳ nghỉ tết". Thầy giáo Phạm Minh Dũng - Hiệu

trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH&THCS Mỏ Dẻ cũng cho biết: "Để đảm bảo sĩ số sau tết, trước kỳ nghỉ tết, nhà trường đã tuyên truyền, quán triệt phụ huynh, yêu cầu học sinh cam kết trở lại trường đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, đây là trường có số học sinh tương đối đông và các bản ở không tập trung, nhiều bản ở cách trường rất xa nên đến ngày 22/2, trường vẫn còn vắng 3 em, đều ở cấp THCS. Ban Giám hiệu nhà trường đã cử giáo viên chủ nhiệm cùng phối hợp với Trưởng bản và phụ huynh nắm bắt tình hình cũng như lý do sớm đưa các em học sinh trở lại trường học tập".

Với sự chủ động, linh hoạt của ngành giáo dục huyện; sự tận tình, trách nhiệm của các nhà trường và sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các địa phương, các trường học trên địa bàn huyện Mùa Càng Chải đã đông vui trở lại, 100% đã đến trường học tập sau kỳ nghỉ tết cổ truyền, không còn tình trạng nhiều học sinh bỏ học, nghỉ học sau tết như trước đây. Phòng giáo dục huyện cũng đã chỉ đạo các trường chú trọng đảm bảo tổ chức tốt nơi ăn, ở cho học sinh ngay sau khi trở lại trường để các em ổn định sinh hoạt, yên tâm học tập, đảm bảo duy trì sĩ số, chất lượng giáo dục toàn diện.

**CHÂU Á**

**Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc**

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Bản Công, huyện Trạm Tấu và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong xã thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chung sức, chung lòng đoàn kết vượt khó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Tráng A Thào - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bản Công cho biết: "Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc tại địa phương, trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng; quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, của huyện, của xã, xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chủ đề hàng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chính đốn Đảng; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương và Chương trình hành động của MTTQ xã khóa XV để ra...". Hàng năm, MTTQ xã đã tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 100% khu dân cư; tổ chức ký kết giao ước thi đua với tất cả các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Đặc biệt, việc thực hiện tốt vai trò chủ trì của MTTQ với 2 cuộc vận động lớn do Ủy ban Trung ương

MTTQ Việt Nam phát động. Trong nhiệm kỳ, MTTQ xã đã phối hợp vận động 520 lượt người tham dự 18 buổi chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi; tổ chức 5 lớp học nghề ngắn hạn cho 150 học viên tham gia học tập; phối hợp làm ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho 460 hộ vay vốn với số tiền trên 27 tỷ đồng để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong thực hiện Chương trình "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", MTTQ xã đã vận động nhân dân tham gia được trên 2.300 ngày công bê tông hóa được 3,2 km đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện hơn. Phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt cam kết thôn, bản trong việc cưới, việc tang và lễ hội, bài trừ mê tín dị đoan. Đến nay, xã có 4/5 thôn đạt thôn văn hóa, đạt tỷ lệ 80%, xã có 324/543 gia đình văn hóa, đạt 59,67%, tăng trên 29,63% so với năm 2019, chất lượng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa được nâng lên rõ rệt... Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã đã vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo được trên 18 triệu đồng, đã tặng quà cho 85 hộ nghèo nhân dịp lễ, tết với tổng số tiền gần 10 triệu đồng; hỗ trợ 3 hộ nghèo sửa chữa nhà ở 2 triệu đồng; hỗ trợ các hộ nghèo thoát nghèo trên 5 triệu đồng. MTTQ xã đã phối hợp với UBND xã tiếp nhận quà tặng của các đoàn thiện nguyện, các tổ chức nhà hảo tâm 3.285 suất quà, trao tặng cho bà con nhân dân trong các dịp lễ, tết với tổng giá trị trên 4,6 tỷ đồng; phối hợp với các ban, ngành tổ chức chính trị - xã hội vận động nhân dân tham gia 225 ngày công giúp các hội



**Cán bộ và nhân dân xã Bản Công trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.**

viên, đoàn viên và những gia đình khó khăn, gia đình neo đơn như sửa nhà cửa, thu hoạch lúa, ngô; vận động nhân dân tham gia 120 ngày công giúp đỡ 2 hộ dân di dời nhà ở khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở...

Những việc làm thiết thực, hiệu quả của MTTQ xã Bản Công và các tổ chức thành viên thời gian qua đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương chung sức thực hiện mục tiêu xây dựng xã Bản Công đạt 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm bình quân 7,39%; đời sống của nhân dân được nâng lên; cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa thôn được đầu tư xây dựng khang trang hơn.

**MINH HẰNG**

**TIN VĂN**

■ Tháng 2/2024, số người được giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là 377 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp 6,599 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 6 người với số tiền trên 36 triệu đồng; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 177 người.

■ Toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 710 người trong tháng 2; trong đó: cao đẳng 37 người, trung cấp 18 người, trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng là 655 người. Lũy kế đến tháng 2/2024, tỉnh Yên Bái đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 1.763 người, đạt 9,8% kế hoạch, trong đó trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng là 1.650 người.

■ Trong năm 2023, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên đã tổ chức 112 lớp tập huấn và 2.942 nhóm hộ chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho 39.245/35.000 lượt người, đạt 103,3% kế hoạch và bằng 91,7% so với cùng kỳ năm 2022.

■ Hội Nông dân tỉnh đang quản lý 1,95 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để thực hiện 7 dự án (gồm 4 dự án chăn nuôi trâu bò sinh sản, 3 dự án chế tác đá mỹ nghệ) với mức phí quản lý của nguồn vốn này là 0,7% /tháng (8,4% /năm) và thời gian quay vòng 36 tháng. Thông qua nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, các dự án đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp hộ nông dân có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ; nhiều hộ thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

**NGỌC TRÚC - HÙNG CƯỜNG**